



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนันทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



สายด่วน ป.ป.ช.
1205
www.nacc.go.th

ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต

รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2564)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 7 พื้นที่ภาค 9

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ 7 พื้นที่ภาค 9 ภายใต้โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เต็มรูปแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมด้านทุจริต ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค และสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่ภาค 9 จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. มาณี ไชยธีรานวัฒน์ศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยายในหัวข้อ “ผลลัพธ์และผลกระทบของการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการทุจริต” ซึ่งโครงการ “STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต” เริ่มดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำร่องจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตใน 27 จังหวัด ต่อมาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ขยายผลจัดตั้งชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 สมาชิกชมรม STRONG เกิดการตื่นตัวจับตามองแจ้งเบาะแส รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความกล้าในการให้ข้อมูลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และการนำเสนอประเด็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะเห็นได้จากประเด็นข่าวในปัจจุบัน เช่น โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของช่วงโควิด-19 โครงการอาหารกลางวัน และนมโรงเรียน ตลอดจนจนถึงการทุจริต ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น

สำหรับการดำเนินกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต พื้นที่ภาค 9 จำนวน 7 จังหวัด ดำเนินการโดย นายปิยะวัฒน์ คุระพล ผู้อำนวยการประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 9 และนายปรีมปรัชญ์ จันทรหอม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ และกระแสสังคมจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ผ่านกลไกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตในการสร้างสังคมสุจริตระหว่างสมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดในพื้นที่ภาค 9 โดยมีผลการดำเนินงานเด่นของชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ดังนี้

1. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดตรัง : การลงพื้นที่และตรวจสอบกรณีการรื้อถอนเสาไฟประติมากรรมหงส์ทอง ต้นละ 100,000 บาท จำนวน 30 ต้น บริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ถนนตรัง-สีเกา ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
2. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดนราธิวาส : การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสกรณีพบการบุกรุกที่ดินในพื้นที่นิคมสหกรณ์บาเจาะ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส
3. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดปัตตานี : การลงพื้นที่และติดตามโครงการประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
4. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดพัทลุง : การเฝ้าระวังและติดตามโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มแผ่นยางธรรมชาติ (โครงการถนนมโนราห์) ในพื้นที่เทศบาลเมืองพัทลุง
5. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดยะลา : การเฝ้าระวังและติดตามกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
6. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสงขลา : การลงพื้นที่และแก้ไขปัญหากรณีการประกอบกิจการดูทรายของผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาต ในบริเวณพื้นที่คลองภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
7. ชมรม STRONG-จิตพอเพียงด้านทุจริตจังหวัดสตูล : การลงพื้นที่และติดตามกรณีประปาที่รั่วในพื้นที่ทุกอำเภอ จังหวัดสตูล
